

Ang edukasyon para sa karera ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral upang magtagumpay

Octubre 29, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Pinapalawak ng pamahalaan ng Alberta ang programa ng edukasyon sa karera upang matulungan ang mga mag-aaral sa baitang 10, 11 at 12 na magkaroon ng isang panimula sa kanilang hinaharap.

Ang mga mag-aaral ay karapat-dapat na ituloy ang mga landas na pang-edukasyon na magtatakda sa kanila para sa kanilang mga kinabukasan sa post-secondary na edukasyon, mga pagtatalaga sa kalakalan at makabuluhang mga karera sa lumalaking ekonomiya ng Alberta. Upang matulungan ang mga kabataan ng Alberta na makapagsimula sa hinaharap, patuloy na pinapahusay ng gobyerno ng Alberta ang mga pagkakataon sa edukasyon sa karera para sa mga mag-aaral sa buong probinsya.

Sa pamamagitan ng mandato ng gobyerno ng Alberta na suportahan ang edukasyon sa karera sa sistema ng edukasyon ng lalawigan, ang gobyerno ay nagbibigay ng halos \$4.9 milyon sa mga double credit grant upang suportahan ang 55 bagong programa at mapabuti ang 22 umiiral na programa para sa 2024-25 taon ng pag-aaral. Ang mga programang ito ay magagamit sa mga mag-aaral sa 58 na mga awtoridad sa paaralan sa buong lalawigan.

“Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa mga mag-aaral ng bawat pagkakataon na ituloy at tuklasin ang mga landas sa karera sa buong kanilang pag-aaral. Ang bagong pondong ito para sa dual credit programming ay makakatulong sa mga mag-aaral na matuklasan at ituloy ang kanilang mga hilig, habang tinutulungan silang magsimula sa kanilang hinaharap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahahalagang kasanayan at post-secondary credit.”

Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon

"Ang mga katulong sa pangangalagang pangkalusugan ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alberta. Ang health care aide dual credit programming ay nag-aalok sa mga mag-aaral ng mahalagang pagkakataon na simulan ang kanilang mga karera sa pangangalagang pangkalusugan nang maaga at bumuo ng mga kasanayang kailangan para makapasok at mapalakas ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng ating lalawigan."

Adrianna LaGrange, Ministro ng Pangkalusugan

Ang pagpopondo ng dual credit program ay magdadala sa mga mag-aaral na ituloy ang makabuluhang mga landas sa pag-aprentis sa mga skilled trade, at makabuluhang karera sa agrikultura, pangangalaga sa kalusugan at marami pang iba. Ang pagpapalawak na ito ng dual credit programming ay magbibigay-daan sa mga awtoridad ng paaralan na tulungan ang kanilang mga mag-aaral na ituloy ang mga career pathway at post-secondary na mga pagkakataon sa paligid ng kanilang mga interes at hilig.

"Nagpapasalamat kami sa pamahalaan ng Alberta sa pangako nito na palawakin ang dual credit education program sa mga paaralan ng Katoliko. Sama-sama, binibigyan natin ang ating mga kabataan ng mga kasangkapan na kailangan nila upang umunlad sa isang mabilis na umuunlad na ekonomiya. Ang programa ng dual credit ay nagbibigay kapangyarihan sa ating mga mag-aaral sa high school na galugarin at i-build ang kanilang mga interes sa karera, na itinatag sa kanila ang landas patungo sa kanilang buong potensyal.

Bryan Szumlas, chief superintendent, Calgary Catholic School District

"Nagpapasalamat kami sa gawad na ito, na nagpapahintulot sa amin na palawakin ang aming dual credit programming sa pamamagitan ng pag-aalok ng kursong health care aide sa susunod na semestre. Ang programang ito ay magbibigay ng mas maraming estudyante ng pagkakataong tuklasin ang mga landas sa pangangalagang pangkalusugan, makakuha ng mga kredito sa high school at post-secondary at bumuo ng mga kasanayang kailangan upang magtagumpay sa mga karera na mahalaga sa kinabukasan ng Alberta."

Sandra Palazzo, board chair, Edmonton Catholic Schools

Ang mga programa ng dalawahang kredito ay pinatatakbo sa pakikipagtulungan sa mga post-secondary na paaralan o alinsunod sa mga landas sa pag-aaral ng apprenticeship at magagamit sa mga mag-aaral sa publiko, separate, francophone, charter, First Nations at mga independiyenteng sistema ng paaralan. Ang mga programang ito ay nagbibigay ng mga

kursong nakabatay sa karera para sa mga mag-aaral sa mga baitang 10, 11 at 12 upang makakuha ng parehong mga kredito sa high school at mga kredito na binibilang sa isang post-secondary na sertipiko, diploma o degree.

Mabilis na mga katotohanan

- Mula noong 2019, \$18.6 milyon ang naibigay sa mga awtoridad ng paaralan para sa dual credit programming.
- Ang mga awtoridad ng paaralan ay tumatanggap ng hanggang \$50,000 upang suportahan ang mga gastos sa pagsisimula para sa mga bagong programa ng dalawahang kredito at hanggang \$100,000 upang mapahusay ang mga kasalukuyang programa ng dalawahang kredito.
- Ang Alberta Education ay nagbibigay ng \$4.3 milyon ng pondo para sa dalawahang programa ng kredito sa taong ito.
- Ang Alberta Health ay nagbibigay ng \$550,000 para suportahan ang walong health care aide dual credit program sa 77 pinondohan na mga programa.
- Sa pagitan ng 2013 at 2023, humigit-kumulang 83,000 estudyante sa high school ang lumahok sa hindi bababa sa isang dual credit course.

Kaugnay na impormasyon

- [Dual credit – Start-up na pagpopondo para sa mga awtoridad ng paaralan](#)
- [Dalawahang kredito – Pagpapahusay ng pagpopondo para sa mga awtoridad ng paaralan](#)
- [Dual Credit Review Advisory Group](#)

Mga kaugnay na balita

- [Pagbibigay ng mga mag-aaral ng maagang pagsisimula sa merkado ng trabaho ng Alberta](#) (June 5, 2024)
- [Higit pang edukasyon sa karera para sa mga mag-aaral](#) (April 9, 2024)

Mga katanungan sa media

Kevin Lee

587-785-4366

Kalihim ng Press, Edukasyon ng Alberta